

## "ครูสภา" เล็งเปิดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูรอบ 2

นำเสนอเมื่อ : 22 ม.ค. 2558

บอร์ดครูสภา ขอคิดเปิดอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูรอบสอง หลังโครงการรอบแรกพบสารพัดปัญหา ยืนยันไม่ได้เปิดให้ทุกคนสมัครเข้าอบรมได้

**ครูสภายืนยันไม่ใช้จบสาขาอื่น ทุกสาขาจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ เพราะต้องผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู เผยเล็งเปิดรอบสอง**

ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการครูสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการครูสภาได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อช่วยเหลือครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากครูสภาให้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีใบอนุญาต สามารถยื่นเรื่องขอรับรองความรู้วิชาชีพครูจากครูสภา แต่ครูกลุ่มนี้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้ครบ 9 มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ารับการอบรมในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองจากครูสภาเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 53 แห่งทั่วประเทศ มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมประมาณ 10,000 คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประธานครูสภากล่าวว่า ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดว่าครูสภาเปิดโครงการนี้ให้ผู้ที่จบหลักสูตร 4 ปีในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์มาอบรมได้ เพื่อจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันที ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ผู้จบหลักสูตรทางการศึกษาโดยตรง หรือเด็กที่กำลังจะเลือกเขาเรียนต่อในสาขาวิชาชีพครูเกิดความไม่สบายใจนั้น ขอยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาอื่นได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ทุกคน แต่เปิดเฉพาะครูที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธีการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน แต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน และต้องอยู่ในระบบการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสมัครอบรมได้ ซึ่งสวนใหญ่พบว่าครูกลุ่มนี้จะขาดอีกเพียง 1-2 มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดโครงการแล้ว ครูสภากำลังพิจารณาว่าจะเปิดรับอบรมรอบสองหรือไม่ แต่จากการติดตามผลการดำเนินงานรอบนี้ก็พบปัญหา อาทิ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่สามารถเปิดอบรมได้ เพราะผู้เรียนไม่พอ หรือบางแห่งอยู่ไกลไม่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากจะเปิดรอบสองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เช่น ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับสมัครเอง จากเดิมที่ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ครูสภา และครูสภาจะส่งรายชื่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการหารือในที่ประชุมต่อไป.

## คุรุสภาขอคิดเปิดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูรอบสอง

วันนี้ (21 ม.ค.) ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาต และได้ขอรับรองความรู้วิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการรับรองไม่ครบ 9 มาตรฐาน ให้สมัครเข้ารับการอบรมในช่องทางดังกล่าว เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเข้ารับการอบรมในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภาเท่านั้น โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 53 แห่งทั่วประเทศ มีผู้สมัครเข้าอบรมประมาณ 10,000 คน

“ที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจผิดว่า คุรุสภาเปิดโครงการนี้ให้ผู้ที่จบปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จากสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทำให้ผู้จบหลักสูตรทางการศึกษาโดยตรง หรือ เด็กที่กำลังจะเลือกเขาเรียนต่อในสาขาวิชาชีพครูเกิดความไม่สบายใจ ผมขอยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้เปิดให้ทุกคน แต่เปิดให้เฉพาะครูที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธีการเทียบโอน ทดสอบ หรือ ผู้ประกอบการ วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันแต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน และต้องอยู่ในระบบการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสมัครอบรมได้ ซึ่งส่วนใหญ่ครูกลุ่มนี้จะขาดอีกเพียง 1-2 มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ” ศ.ดร.ไพฑูริย์ กล่าว

ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดโครงการแล้ว คุรุสภากำลังพิจารณาว่าจะเปิดอบรมรอบสองหรือไม่ แต่จากการติดตามผลการดำเนินงานรอบนี้ก็พบปัญหา อาทิ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่สามารถเปิดอบรมได้เพราะมีผู้เรียนไม่พอ หรือบางแห่งอยู่ไกลไม่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น หากจะเปิดรอบสองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เช่น ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับสมัครเอง จากเดิมที่ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์คุรุสภา และคุรุสภาจะส่งรายชื่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการหารือในที่ประชุมคุรุสภาต่อไป.

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพุธ 21 มกราคม 2558